

# มาเก๊า จูไห่ พัทยาเวียดนาม 4 วัน 2 คืน [NX]

..นั่งรถเช่าเขาวังจันทาน ขับปั้งตลาดใต้ดินก๊กเปี่ย..

**พักผ่อนสุดหรู!!! The Venetian Macau Resort Hotel**



- พักสุดหรูดั่งการ The Venetian Macau Resort Hotel รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว
- อาหารสไตล์กว้างต้งขึ้นชื่อ...มือพิเศษ..เป่าฮือ, ซีฟูค, เปิดปั้งกั้ง+ไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง วันที่ 10-13 ม.ค. // 7-10 , 21-24 , 28-31 มี.ค 58 ( 4 วัน 2 คืน )

**วันแรก** สามามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น. คณะพร้อมกัน ทำอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มาเก๊า พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

**วันที่สอง** กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – วัดไป๋หลิน – ขับปั้งตลาดใต้ดินก๊กเปี่ย

02.55 น. → เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 879  
 06.50 น. เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกว่างต้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลกั้งเปี่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,

เกาะไทปา, เกาะโคโลอัน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านข้ามสู่เมืองจูไห่

**เช้า** **๑๐** บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(เต็มเช้า มื้อที่ 1) หลังอาหาร...พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู **“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”** หรือที่มีชื่อเรียกว่า **“หวีหนี่”** เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ **ณ วัดป่าหลิน หรือวัดดอกบัวขาว** กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านชม**ร้านหยก** ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกจีน

**เที่ยง** **๑๐**บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) ...หลังอาหารพาท่านสู่ **ศูนย์ตมุนไพโรจีน หรือบัวหิมะ** ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พาท่านช้อปปิ้งที่ **ตลาดใต้ดินกั้งเปย** ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

**ค่ำ** **๑๐**บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเข้าพัก (พักที่จูไห่) **Xiang Quan Hotel ระดับ 4 ดาว** หรือเทียบเท่า

**วันที่สาม** **นั่งกระเช้าเขาฉือจิงซาน – จูไห่ – มาเก๊า – พัก The Venetian**

**เช้า** **๑๐** บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่4) ...หลังอาหาร.. นำท่านสู่**เขิงเขาฉือจิงซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า**เพื่อขึ้นชมวิวยอดเกาะจูไห่ และมาเก๊า ที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบ ท่านจะได้ภาพที่สวยงามและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ....พาท่านสู่ **ร้านผ้าไหม** ให้ท่านเลือกซื้อ ผ้าไหมใหม่ ปลอกหมอน สินค้าที่ทำจากใยไหม

**เที่ยง** **๑๐** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) หลังอาหาร.... นำท่านข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊า ...พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย **THE VENETIAN** ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิสทริทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คานาลช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว **อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม** นำท่านเช็คอินที่ **THE VENETIANMACAO RESORT HOTEL (www.venetianmacao.com)** สัมผัสห้องพักผ่อนระดับพร้อมด้วยเตียงขนาดคิงส์ไซส์ (**ROYALE SUITE**) ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา โดยแต่ละห้องมีพื้นที่มากกว่า70 ตารางเมตร ( 750 ตารางฟุต) พร้อมด้วยห้องน้ำปูพื้นหินอ่อนเลิศหรูจากอิตาลี



## อิสระอาหารเช้าเพื่อความสะดวกในการพักผ่อนของท่าน

- 11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ..เซ็คเอาท์ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
- เที่ยง ๑๐)บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มือที่ 6) หลังอาหารพาท่านชม **องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโปรตุเกส** สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มาเก๊า เนื่องในโอกาสที่โปรตุเกสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน ลักษณะขององค์รูปปั้นนี้ เป็นรูปปั้นสีทองที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายพระแม่มาเรีย ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนำท่านสู่ **วัดเจ้าแม่กวนอิม** ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน นำท่านชม **วิหารเซนต์ปอล** ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกกลาง ชม **เซนาโต้สแควร์** เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากหลายสีสันสวยงามยิ่งนัก ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้นที่นี้จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหาร โปรตุเกส อาหารเมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำหรับดั้งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ
- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
- 18.10 น. →เห็นฟ้ากลับกรุงเทพฯ **เที่ยวบินที่ NX882**
- 19.55 น. ถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ** โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ^\_^

## อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่/เด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง	เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง	พักเดี่ยว
10-13 ม.ค.58	16,999.-	16,999.-	6,900.-
7-10 , 21-24 , 28-31 มี.ค.58	17,999.-	17,999.-	7,900.-

## @@ อัตรานี้รวม @@

ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ // ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ // ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม // ค่าที่พัก // ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

## @@ อัตรานี้ไม่รวม @@

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //

**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน**

## @@ เงินใจการให้บริการ @@

ในการจองครั้งแรก **มัดจำท่านละ 5,000 บาท** พร้อมส่งหน้า Passport , ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

\* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน ตัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

- \* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- \* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

#### **@ @ การยกเลิก @ @**

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน

#### **@ @ หมายเหตุ @ @**

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

**บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่น ๆ ละ 1,000,000 บาท**

**ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท**